



จดหมายข่าว

ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2
ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรมเดือนมกราคม

-เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนฝ้าย ได้จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 (โครงการค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน) ภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



-เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



-เดือนมกราคม 2567 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาสะดวกในเวลาากลางคืน และดำเนินการดับเพลิงในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



โครงการ/กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

-เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนฝ้าย ดำเนินการโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อกันจากคนสูคน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามแนวทางควบคุมโรคทางด้านสาธารณสุข ในกรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสมสะอาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ทำการฉีดพ่นรอบบริเวณบ้านผู้ป่วยที่พื้นที่ในรัศมี 100 เมตร ณ บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 7



-เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเดชอุดม



-เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2567 ณ บริเวณห้วยอารีย์ หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ



-เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนฝ้าย ดำเนินการโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อกับคนสูดคน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามแนวทางควบคุมโรคทางด้านสาธารณสุข ในกรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสมสะอาด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ทำการฉีดพ่นรอบบริเวณบ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 7



-เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การผูกผ้าและการจับจีบผ้า ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



-เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ดำเนินการดับเพลิงในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



โครงการ/กิจกรรมเดือนมีนาคม

-เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มอบหมายให้นายสังทอง ทาระหอม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมจัดนิทรรศการ แสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีภายใต้ร่มพระบารมี” ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านกลาง หมู่ 15 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี



-เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดกิจกรรมการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสมสะอาด และขึ้นทะเบียนสัตว์ในระบบ Rabies one data ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



-เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



-เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



-เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะฯ เถลิงพระเกียรตืพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี



-เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมงาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปีกรุงประกาศความสำเร็จ 1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ระดับจังหวัด ณ เทศบาลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



-เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ประจำปี 2567 ซึ่งจัดอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง



-เดือนมีนาคม 2567 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาสะดวกในเวลาากลางคืน, ดำเนินการดับเพลิงในพื้นที่ตำบลสมสะอาด และแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เลขที่ 276 บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โทร./โทรสาร 045-251820 www.somsaad.go.th